



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ว ๕๕

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรื่องการจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติร่วมกันให้ฝ่ายเลขานุการเก็บรวบรวมเงินค่าเบี้ยประชุมไว้สำหรับใช้ในกิจกรรมของสำนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ดังนั้น กรรมการจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม แต่ต้องรับภาระในการจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นั้น

ผู้อำนวยการกองคลังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา ๔๐(๑) ต้องนำไปรวมกับเงินเดือนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้น กรณีกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมจริง (ฝ่ายเลขานุการเก็บรวบรวม) แต่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อาจใช้วิธีการบริจาค โดยสำนักงานมหาวิทยาลัยออกใบอนุโมทนาบัตรให้กรรมการ แต่หากเป็นเงินบริจาค คลังต้องนำเงินเข้าตามระบบบัญชี และดำเนินการเบิกจ่ายตามระบบบัญชี ดังนั้น หากกรรมการไม่ประสงค์จะจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากค่าเบี้ยประชุม อาจพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุม

ที่ประชุมได้มีมติให้ สนม. พอร่ม นำประเด็นดังกล่าวไปหารือร่วมกัน และสรุปเสนอคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุม สนม.พอร่ม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้จ่ายค่าเบี้ยให้คณะกรรมการตั้งแต่การประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ หากสำนักงานมหาวิทยาลัยจะจัดโครงการ/กิจกรรม ให้เสนอที่ประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาให้การสนับสนุนเป็นครั้ง ๆ ไป

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยนับตั้งแต่การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากสำนักงานมหาวิทยาลัยจะจัดโครงการ/กิจกรรม ให้เสนอที่ประชุมพิจารณาให้การสนับสนุนเป็นครั้ง ๆ ไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม

เลขานุการคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย



บันทึกข้อความ

สำนักงานสำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๗
ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๓๐๙ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ประธาน สนม.พอรั่ม

ตามที่คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรื่องการจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติร่วมกันให้ฝ่ายเลขานุการเก็บรวบรวมเงินค่าเบี้ยประชุมไว้สำหรับใช้ในกิจกรรมของสำนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ดังนั้น กรรมการจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม แต่ต้องรับภาระในการจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นั้น

ผู้อำนวยการกองคลังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ค่าเบี้ยประชุม ที่จ่ายให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา ๔๐(๑) ต้องนำไปรวมกับเงินเดือนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้น กรณีกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมจริง (ฝ่ายเลขานุการ เก็บรวบรวม) แต่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อาจใช้วิธีการบริจาค โดยสำนักงานมหาวิทยาลัยออกใบอนุโมทนาบัตรให้กรรมการ แต่หากเป็นเงินบริจาค คลังต้องนำเงินเข้าตามระบบบัญชี และดำเนินการเบิกจ่ายตามระบบบัญชี ดังนั้น หากกรรมการไม่ประสงค์จะจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากค่าเบี้ยประชุม อาจพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้ว มีมติให้ สนม. พอรั่ม นำประเด็นดังกล่าวไปหารือร่วมกัน และสรุปเสนอคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม

เลขานุการคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย